

\*  
Số 02 - CT/HĐ/ĐU

**CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG**  
**thực hiện Nghị quyết đại hội đại biểu Đảng bộ Công ty Đầu tư Tài chính**  
**Nhà nước thành phố Hồ Chí Minh lần thứ II, nhiệm kỳ 2020 – 2025**  
**về công tác lãnh đạo xây dựng Đảng, đoàn thể**

-----

Căn cứ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Công ty Đầu tư Tài chính Nhà nước thành phố Hồ Chí Minh lần thứ II nhiệm kỳ 2020 – 2025; nhằm thực hiện tốt mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội đã đề ra, Ban Chấp hành Đảng bộ Công ty Đầu tư Tài chính Nhà nước thành phố Hồ Chí Minh (sau đây gọi tắt là Đảng bộ Công ty) đề ra chương trình hành động thực hiện Nghị quyết đại hội đại biểu Đảng bộ Công ty lần thứ I, nhiệm kỳ 2020 – 2025 về công tác lãnh đạo xây dựng Đảng, đoàn thể với những nội dung và giải pháp cụ thể như sau:

**I. MỤC TIÊU CHUNG**

Đảng bộ Công ty không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên; xây dựng Đảng bộ Công ty thật sự trong sạch vững mạnh. Tiếp tục thực hiện các chủ trương, hướng dẫn về đổi mới mô hình tổ chức và phương thức lãnh đạo của tổ chức Đảng tại doanh nghiệp nhà nước theo Quy định số 69-QĐ/TW ngày 13 tháng 2 năm 2017 của Ban Bí thư về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy của đảng ủy cấp trên cơ sở trong doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp có vốn nhà nước chi phối. Tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII; đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo tinh thần Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị; nâng cao hiệu quả hoạt động các đoàn thể chính trị - xã hội Công ty, tạo sự đồng thuận, quyết tâm cao của cán bộ, đảng viên, hội viên và người lao động trong hệ thống Công ty nhằm thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu Đại hội Đảng bộ Công ty lần thứ II nhiệm kỳ 2020 – 2025 đã đề ra.

**II. HỆ THỐNG CÁC CHỈ TIÊU CHỦ YẾU**

1. 100% cán bộ, đảng viên tham gia học tập, thực hiện Nghị quyết của Trung ương, Thành phố và của Đảng bộ Công ty.

2. 100% đảng viên thực hiện cam kết tu dưỡng học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao và Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XII.

3. Hàng năm, phần đầu có 20% tổ chức cơ sở đảng đạt “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”, không có tổ chức đảng “Không hoàn thành nhiệm vụ”, trên 80% đảng viên đạt “Hoàn thành tốt nhiệm vụ” trở lên

4. Trong nhiệm kỳ, phần đầu kết nạp 150 đảng viên mới.

5. 100% đảng viên thuộc diện quy hoạch cấp ủy và cán bộ quản lý doanh nghiệp được cử đi đào tạo lý luận chính trị (từ trung cấp trở lên).

6. Hàng năm, các đoàn thể Công ty đạt “Hoàn thành tốt nhiệm vụ” trở lên.

### **III. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP**

Để đạt được mục tiêu trên, trong công tác lãnh đạo xây dựng Đảng và đoàn thể cần tập trung thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp sau:

#### **1. Công tác chính trị, tư tưởng:**

**1.1.** Tập trung đổi mới nội dung, phương thức công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng, tổ chức học tập quán triệt nghị quyết đi từ thực chất, thiết thực, phù hợp với từng đối tượng, nhất là các tổ chức cơ sở đảng có vốn nhà nước không chi phối. Hàng năm tổ chức học tập, quán triệt, triển khai thực hiện có hiệu quả các nghị quyết của Trung ương, của Thành phố và Đảng bộ Công ty như: tiếp tục quán triệt và tổ chức thực hiện Nghị quyết hội nghị lần thứ 4 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; Nghị quyết số 54/2017/QH14 ngày 24 tháng 11 năm 2017 của Quốc Hội về thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Thành phố Hồ Chí Minh... đảm bảo 100% cán bộ, đảng viên tham gia học tập, thực hiện Nghị quyết của Trung ương, Thành phố và của Đảng bộ Công ty. Thường xuyên kiểm tra, đánh giá kết quả triển khai thực hiện các Nghị quyết của Đảng; xây dựng thành các chương trình hành động, kế hoạch hành động của Đảng bộ Công ty thực hiện các Nghị quyết, chủ trương nêu trên.

**1.2.** Chủ động nắm bắt và giải quyết diễn biến tư tưởng của cán bộ, đảng viên, người lao động trong Công ty tránh gây bức xúc, khiếu kiện, nhằm tạo ra sự đồng thuận cao trong toàn Đảng bộ, sự thống nhất trong nội bộ doanh nghiệp, góp phần thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh của hệ thống Công ty. Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dư luận xã hội. Kịp thời cung cấp thông tin cần thiết, chính xác, chính thống về tình hình trong nước, trong Đảng cho cán bộ, đảng viên và người lao động, giúp cấp ủy cơ sở lãnh đạo công tác tư tưởng trong nội bộ Đảng.